



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง

1. สศก. โชว์ผล Zoning by Agri-Map เคลมเพิ่มรายได้จริงเกษตรกร
2. เศรษฐกิจ - หนุนเล็กปลูกลง-ข้าวขยับรายได้
3. พาณิชย์ลดผลกระทบต่อผู้ส่งออก
4. คอลัมน์: สารพันปัญหาสารระนำรู้?
5. หัวข้อข่าว: เปิดงาน
6. คอลัมน์: จับข่าวเอมมายำ
7. สสำรวจตลาดกาแฟไทย "ไปต่อ" หรือ "พักก่อน"
8. ฝนถล่มภาคใต้-ตอ. เตือน'น้ำป่า' 4จังหวัดท่วมวิกฤติ
9. ชี้จุดเปลี่ยนเกษตรไทยยุคใหม่สู่อนาคต
10. เร่งจ่ายเยียวยาชาวสวนลำไย 2 แสนครัวเรือนทยอยโอนเงิน

สื่อ

posttoday.com
khaosod.co.th
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
สยามกีฬา
มติชน
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
ประชาชาติธุรกิจ
สยามธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

จากเว็บไซต์ posttoday.com

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : สศก. โชว์ผล Zoning by Agri-Map เคลมเพิ่มรายได้จริงเกษตรกร



เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ > ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ

สศก. โชว์ผล Zoning by Agri-Map เคลมเพิ่มรายได้จริงเกษตรกร

วันที่ 31 ต.ค. 2563 เวลา 15:29 น.



สศก. ตามผลงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรฯ ปรับปรุงพื้นที่ตามความเหมาะสม ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ข้าว-ยางพารา

รหัสข่าว: I-I201101000006

หน้า: 1/3



InfoQuest Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17th FL. Mahatun Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 🖨 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ posttoday.com

หัวข้อข่าว : สศก. โชว์ผล Zoning by Agri-Map เคลมเพิ่มรายได้จริงเกษตรกร

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

นางอัญชญา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตโดยเฉพาะสินค้าข้าวและยางพาราในพื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นการผลิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ตามแผนที่เกษตรช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก จัดทำแผนที่แสดงชั้นข้อมูลความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจเพื่อเป็นทางเลือก โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานในพื้นที่ ทั้งการถ่ายทอดความรู้ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนสำหรับการปรับเปลี่ยนการผลิต

ทั้งนี้ สศก. ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งกำหนดพื้นที่เป้าหมาย 24 จังหวัด พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม จำนวน 138,595 ไร่ เป็นการทำประมง หล้าเลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิจอื่น เช่น อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง รวมถึงปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และเกษตรผสมผสาน โดยในฤดูการผลิตปี 2562/63 เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเป็นกิจกรรมอื่นข้างต้น ร้อยละ 42 ได้รับผลผลิต เช่น อ้อยโรงงาน หล้าเลี้ยงสัตว์ ทั้งหมดแล้ว ร้อยละ 21 ได้ผลผลิตบางส่วน อีกร้อยละ 37 ยังไม่ได้รับผลผลิต เนื่องจากอยู่ในระหว่าง รอกการเก็บเกี่ยว และเป็นไม้ผลไม่ยืนต้น ซึ่งให้ผลตอบแทนในระยะยาว โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89 ยังคงผลิตสินค้าที่ปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรร้อยละ 28 ต้องการขยายพื้นที่เพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรายละ 5 ไร่

- "พาณิชย์" จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทยแนะใช้ FTA ขยายส่งออกตลาดโลก
- ธ.ก.ส. มอบโชคพิเศษให้เกษตรกร



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ posttoday.com

หัวข้อข่าว : สศก. โชว์ผล Zoning by Agri-Map เคลมเพิ่มรายได้จริงเกษตรกร

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

ด้านการประเมินผลทางเศรษฐกิจ พบว่า ทุกชนิดสินค้าที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกข้าว โดยผลตอบแทนสุทธิการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สูงกว่า 2,696 บาท/ไร่/ปี อ้อยโรงงาน สูงกว่า 1,408 บาท/ไร่/ปี เกษตรผสมผสาน สูงกว่า 643 บาท/ไร่/ปี ประมง สูงกว่า 286 บาท/ไร่/ปี และหญ้าเลี้ยงสัตว์ สูงกว่า 285 บาท/ไร่/ปี

ทั้งนี้ ในภาพรวมเกษตรกร พึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด เนื่องจากได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วน ไม่ต้องลงทุนปรับเปลี่ยนด้วยตนเองมากนัก หลังจากได้รับผลผลิตแล้วช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรที่ทำประมงและเกษตรผสมผสานสามารถลดรายจ่ายค่าอาหารในครัวเรือนได้

อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการในระยะต่อไปควรดำเนินกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดความรู้สำหรับการปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งผลักดันให้สหกรณ์เข้ามามีบทบาท ในการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรให้มากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มอีกทางหนึ่ง โดยเกษตรกรที่สนใจปรับเปลี่ยนการผลิตตามพื้นที่ Agri-Map สามารถขอคำแนะนำได้ที่สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดในพื้นที่



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ khaosod.co.th

หัวข้อข่าว : เศรษฐกิจ - หนุนเล็กปลูกยาง-ข้าวขยับรายได้

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -



หน้าหลัก > หนังสือพิมพ์ข่าวสด > ข่าวเด่น > เศรษฐกิจ - หนุนเล็กปลูกยาง-ข้าวขยับรายได้

Advertisement for XM and IC financial services, featuring the text 'ลงทุนด้วย การดำเนินงานโดยตรง ที่รวดเร็ว' and 'เปิดบัญชี'.

เศรษฐกิจ - หนุนเล็กปลูกยาง-ข้าวขยับรายได้

ข่าวเด่น



31 ต.ค. 2563 - 12:00 น.

หนุนเล็กปลูกยาง-ข้าวขยับรายได้ - นางฉันทนา สุราิช รอมเจริญการสำนักบริหารเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตโดยเฉพาะสินค้าข้าวและยางพาราในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นการผลิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ตามแผนที่เกษตรกรช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สศก.ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2562 ซึ่งกำหนดพื้นที่เป้าหมาย 24 จังหวัด พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม จำนวน 138,595 ไร่ เป็นการทำให้ประมง หมู่เลี้ยงสัตว์ ศักดิ์เศรษฐกิจอื่น รวมถึงปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และเกษตรผสมผสาน ด้านการประเมินผลทางเศรษฐกิจ พบว่า ทุกชนิดสินค้าที่เกี่ยวข้องผลผลิตแล้ว ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกข้าว

โดยผลตอบแทนสุทธิการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสูงกว่า 2,696 บาท/ไร่/ปี อ้อยโรงงาน สูงกว่า 1,408 บาท/ไร่/ปี เกษตรผสมผสาน สูงกว่า 643 บาท/ไร่/ปี ประมง สูงกว่า 286 บาท/ไร่/ปี และหมู่เลี้ยงสัตว์ สูงกว่า 285 บาท/ไร่/ปี

ในภาพรวมเกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วน ไม่ต้องลงทุนปรับเปลี่ยนด้วยตนเองมากนัก และช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ในระยะต่อไปควรดำเนินงานสนับสนุน เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

Facebook sidebar with 'ข่าวเด่นประจำวัน' (Daily News Highlights) containing 10 news items with small images and titles.



เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"



ไทยรัฐ กรอบบ่าย Thal Rath (Mid-Day) Circulation: 800,000 Ad Rate: 1,100	Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจ วันที่: จันทร์ 2 พฤศจิกายน 2563 ปีที่: 71 ฉบับที่: 22931 Col.Inch: 51.54 Ad Value: 56,694 หัวข้อข่าว: พาณิชย์ลดผลกระทบผู้ส่งออก	หน้า: 7(บน) PRValue (x3): 170,082 คลิป: ชาว-ตำ
--	--	---

● สหรัฐฯ ตัดจีเอสพีสินค้าไทย 231 รายการ พาณิชย์ลดผลกระทบผู้ส่งออก

“พาณิชย์” เผยสหรัฐฯ ตัดจีเอสพีสินค้าไทย 231 รายการ หลังไม่นำเข้าเนื้อสุกรที่ใช้สารเร่งเนื้อแดง มีผล 30 ธ.ค.63 ยันไทยยังส่งออกสินค้าดังกล่าวได้ตามปกติ เพียงแค่ต้องเสียภาษีนำเข้าเพิ่ม ย้ำมีผลกระทบจริงแค่ 147 สินค้า คิดเป็นภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่ม 19 ล้านบาททางออก ช่วยเหลือผู้ส่งออกแล้ว

นายเกียรติ ธิราช โอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ พบว่ามี 147 รายการ ที่ผู้ส่งออกใช้สิทธิจีเอสพีส่งออก เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐฯ รายงานถึงประกาศของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ว่า ได้พิจารณาตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ในรอบการทบทวนจีเอสพีเป็นรายประเทศ โดยได้ตัดสิทธิสินค้าไทยรวม 231 รายการ เพราะสหรัฐฯ เห็นว่าการเปิดตลาดของไทยไม่อยู่ในระดับที่เท่าเทียมและสมเหตุสมผล โดยเฉพาะการเปิดตลาดเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเร่งเนื้อแดง (แรมโคพามีน) ในการเลี้ยงสุกร โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.63 เป็นต้นไป ส่งผลให้สินค้าไทยต้องถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราปกติ 3-4% จากการได้จีเอสพี สินค้าไทยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า

สำหรับการตัดจีเอสพีครั้งนี้ “ไม่ได้หมายความว่าสินค้าไทยจะถูกห้ามส่งออกไปสหรัฐฯ ยังส่งออกได้ปกติแต่ต้องเสียภาษีนำเข้าในอัตราปกติคือประมาณ 3-4% และผลกระทบก็ไม่ใช่ว่า 604 ล้านเหรียญฯ

หรือประมาณ 18,000 ล้านบาทเพราะตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่สหรัฐฯ นำเข้าสินค้าไทย 147 รายการ แต่ที่กระทบจริงคือต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีก 19 ล้านเหรียญฯ หรือ 600 ล้านบาท ถ้าสินค้าไทยมีคุณภาพมาตรฐาน แม้ภาษีจะสูงขึ้นก็คงไม่มีผลต่อการส่งออกผู้นำเข้าสหรัฐฯ จะยังต้องการสินค้าไทยเหมือนเดิม”

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบจากการระงับสิทธิเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยแล้ว โดยมีแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างหลากหลาย เช่น การเจรจาจับคู่ทางธุรกิจผ่านทางออนไลน์ ในตลาดสหรัฐฯ และตลาดใหม่, การจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าไทยในงานแสดงสินค้าในสหรัฐฯ และตลาดใหม่, การส่งเสริมสินค้าไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์, เปิดช่องทางสอบถามข้อมูลและรับแจ้งผลกระทบจากผู้ประกอบการผ่านไลน์แอปพลิเคชันชื่อบัญชี “GSP_helper” หรือสายด่วนกรม โทร.1885 เป็นต้น

นายเกียรติกล่าวว่า กรมยังได้ติดตามผลกระทบ

จากการที่สหรัฐฯตัดจีเอสพีไทย 57% รายการตั้งแต่เดือนเม.ย.63 เพราะไทยไม่ให้การคุ้มครองสิทธิแรงงาน ซึ่งมีสินค้าที่ได้รับผลกระทบจริง 815 รายการนั้น พบว่า การส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ลดลง 10% แต่ยังไม่บอกไม่ได้ว่าเกิดจากการถูกตัดจีเอสพีหรือผลกระทบโควิด-19 เพราะจากการตามดูสินค้า 1 ใน 20 รายการ ที่ส่งออกไปสหรัฐฯเพิ่มขึ้นนั้น กลับมีสินค้า 10 รายการ จาก 815 รายการที่ถูกตัดสิทธิ เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องสุขภัณฑ์ ผ้าฝ้าย ธงชาติ เครื่องล้างจาน ผลไม้สด เป็นต้น แสดงว่าผลจากการตัดจีเอสพีไม่ได้รุนแรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การตัดจีเอสพีครั้งนี้เป็นเพราะไทยไม่เปิดตลาดนำเข้าหมูและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรมโคพามีนในการเลี้ยงเพราะไทยมีกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยง และของกระทรวงสาธารณสุข ที่ห้ามพบการปนเปื้อนในอาหาร จึงเป็นไปได้ที่จะอนุญาตให้นำเข้าอีกทั้งยังพบว่า การบริโภคสารเร่งเนื้อแดง จะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภค.

สารพันปัญหา?

สารหน้ารู้

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

จุดกลับรถเขตบางพลัด

เรียน คุณชัย เสดเดอร์

ขอขอบคุณที่กรุณาจดหมายฉบับแรก เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2563 ให้กับเสียงของประชาชนที่เดือดร้อนที่ได้ร้องเรียนขอคืนจุดกลับรถที่ปลอดภัยตรงหน้าสถานีดับเพลิงบางอ้อ ถนนเจริญสนิทวงศ์ ใกล้ถึง รพ.ยันฮี แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด เนื่องจากถนนกว้าง 4 ช่องจราจร รวมทั้งเบี่ยงจราจรเพื่อรถกลับรถที่คนวิสัยดี จุดเดิมนี้เปิดมาเป็นสิบๆปีแล้ว

บทสรุปออกมาแล้วคือให้ใช้จุดกลับรถใหม่ที่ไกลและไม่ปลอดภัย เสียชีวิต เนื่องจากมีต่อมอวดไฟที่ไฟดับบังสายตาในการกระชกความเร็วของรถที่มาจากตรงไม่ได้เลยโทษที่ไปสอบถามสาเหตุการย้ายจุดกลับรถ ทางเขตบางพลัดแจ้งว่าจุดเดิมหน้าดับเพลิงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง? แต่ย้ายจุดมาอีก 1 กิโลเมตรไม่มีอุบัติเหตุเลย? (ถ้ามีคงถึงขั้นเสียชีวิต) เพราะเร็วมากมองไม่เห็นกระชกไม่ถูก ชั่วโงมเร่งด่วนจะติดมากจากเนื่องจากช่วงถนน 3 ช่องเลี้ยวเข้าแถวยามมากกว่าจะกลับรถได้ พอกลับรถมาได้ก็มาติดท้ายแถวที่รถกลับรถขาเข้า (ไม่ได้เลิกจุดกลับรถขาเข้าแยกบางพลัด)

อยากให้คณะที่ร่วมประชุมมีทั้งตำรวจ สน. บางพลัด สำนักงานเขตบางพลัด หน่วยงานอื่นๆ ลงมาขับรถช่วงเวลาแบบนี้บ้างนะจะ ว่าหวิดเสีย และเสียเวลามาก ประชาชนไม่ได้ทำงานแบบพวกท่าน เวลาเป็นนาทีที่สูญเสียไป

คณะกรรมการระดมความคิดแล้ว หมดทางแก้ปัญหาแล้วหรือเสียดยาษาที่ต้องจ่าย ถ้าคิดกันได้เท่านี้.

กรณี บางอ้อ

ตอบ คุณกรณี

ก็น่าจะทราบผลสรุปของคณะทำงาน ทั้งตำรวจ เขตบางพลัด รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่สอบถามไปเองและที่ส่งมาในคอลัมน์นี้ผลสรุปก็ตาม นั้น ก็คือการย้ายจุดกลับรถ ผลดีมากกว่าผลเสีย

แต่เมื่อประชาชนที่ใช้ถนนเส้นนี้แสดงความเห็น อ้างข้อมูลอีกด้านมา ก็คงทำได้แค่บอกต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับเรื่องกันไปพิจารณาในโอกาสต่อไป

ชัย เสดเดอร์

คนบางพลัดยังสงสัย เปลี่ยนจุดกลับรถ ดีกว่าหรือ แย่กว่าเดิม ภูมิปัญญาแก้ปัญหาข้างป่าน่าสนใจ มีน้ำใจ ชีพี่อุ้มคนเดือดร้อนน้ำท่วมโคราช



กลเม็ดแก้ปัญหาข้างป่า

เรียน สารพันปัญหา

ได้ข่าวข้างป่านุกเข้าไปหากินในเรือกสวนไร่นาชาวบ้านอยู่เนืองๆ ผมได้ดูสารคดีเรื่องหนึ่ง ชาวแอฟริกันป้องกันข้างป่านุกโดยใช้วิธีนำพริกดำส่วนผสมไม่แน่ใจแต่นำมาชโลมเชือกจึงรอบบริเวณคนไทยน่าจะลองดู

นอกจากนี้เรายังมีคำพูดที่ว่า ภูแพะเชือกกล้วยข้างแพมแดง ข้างยังกลัวผึ้ง พวกเราปลูกต้นพริกรอบๆไร่นา เลี้ยงผึ้ง มดแดงด้วย อาจเลี้ยงแค่ขวางเส้นทางเดินของข้างป่าถ้าทำได้เราจะมีผลพลอยได้ เช่น ไข่มดแดง น้ำผึ้งด้วย

กระทรวงเกษตรฯ น่าจะทำการทดลองหากได้ผลก็จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรของไทย.

ตั้งศรี เมืองนนท์

ตอบ คุณตั้งศรี

แนะนำสารพัดภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งของไทยและจากต่างแดนมาแก้ปัญหาเรื่องข้างป่าที่น่าสนใจ

แต่จริงๆ ปัญหาที่ขอใช้คำว่าเรือกสวนไร่นาของ "คน" ไปบุกรุกพื้นที่ของ "ข้าง" มากกว่า

เพราะที่มองว่าข้างมานุกพื้นที่ของถนนจริงๆเขาอยู่ของเค้าในพื้นที่ป่านานแล้ว แต่เมื่อเมืองมีการพัฒนา ขยายบ้านเรือนพื้นที่ทำกินไปทับซ้อนพื้นที่ของสัตว์ป่า จึงเกิดปัญหานี้ขึ้น

ปัจจุบันหลายพื้นที่ หลายจังหวัดที่มีพื้นที่ติดขอบป่า กรมอุทยานแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหา "ข้างกับคน" ในพื้นที่ต่างๆที่เป็นข่าวบ่อยๆ คือ ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ ที่มี พล.อ.

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานจะประสานความร่วมมือเข้าไปแก้ปัญหา

ที่สำคัญคือโครงการ "พัชรสุธาคมนานุรักษ์" แก้ปัญหาระหว่างคนและข้างป่าในบริเวณป่ารอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชบายว่า "ข้างเป็นสัตว์คู่กับประเทศไทยเป็นสิ่งเรียกว่าเป็นมงคล ต้องดูแลรักษา และปฏิบัติให้ข้างป่าอยู่ร่วมกับชุมชนอยู่กันอย่างราบรื่นและ

ปลอดภัยทั้งคนและข้าง"

เป็นโครงการหลวงที่น่าจะเป็นต้นแบบที่นำไปใช้ในการแก้ปัญหาข้างกับคน ในพื้นที่ต่างๆได้!

ชัย เสดเดอร์

chai.n@thairath.co.th

เครื่องซีพีร่วมช่วยเหลืออุทกภัย-ดูแลพนักงานโคราช

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา แม้จะคลี่คลายลงไปบ้าง แต่ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยยังต้องการความช่วยเหลืออีกมาก วันนี้ นอกจากทางจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานรัฐต่างๆ แล้วภาคเอกชนอย่างบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์-บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ ระดมความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ต่อเนื่อง



ล่าสุด นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รอง ผวจ. นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสุภกิต เจียรนนท์ ประธานกรรมการเครื่องซีพี-ซีพีเอฟ นำผู้บริหารเครือฯ อาทิ นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก เจียใต้ ซีพีออลล์ทูแม็คโคร ซี.พี.อินเตอร์เทรด และ ซีพี รีเทลลิงค์ ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคใน

โครงการ “เครือข่ายที่ เกียงข้างคนไทย ผ่านวิกฤติ ภัยธรรมชาติ”

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจ
ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ปรางค์ชัย และ อ.โชคชัย
โดยมีนายบัลลังก์ ไทย์ศิริ นายอำเภอปรางค์ชัยและ
นายธงชัย โอฟารัตตะชัย นายอำเภอโชคชัยรับมอบ

โดยทางคณะยังได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเยี่ยม
บ้านผู้ประสบภัย ใน อ.ปรางค์ชัย รวมทั้งคุณสุกิตยัง
ได้เดินทางไปที่โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ซีพีเอฟ อ.โชคชัย
นำถุงยังชีพมอบให้พนักงานที่ได้รับความเดือดร้อน
จากภัยน้ำท่วม

เนื่องจากอุทกภัยใน จ.นครราชสีมา ในครั้งนี้
ส่งผลกระทบต่อพนักงานของซีพีเอฟในพื้นที่กว่า
180 คน.

เปิดงาน

ภริตา วิริยะรังษฤษฎ์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Gourmet & Cuisine จัดงาน “Gourmet Foodie Fest ครั้งที่ 4” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Treasure of Nature ปรุงสำเร็จจากธรรมชาติ” รวม 60 ร้านอร่อยเด็ดพร้อมเมนูซีฟู้ดชั้นเลิศจาก “อลาสก้า” มาไว้ให้



เหล่านักกินได้มาลิ้มชิมกันในที่เดียว ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โซน Outdoor เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ โดยมี ทศย์ทิพย์ วีระปรีชานนท์ Southeast Asia Overseas Marketing Representative Alaska Seafood Marketing Institute, สุกันยา สิริกรติกุล Agricultural Marketing Specialist กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาสถานทูตอเมริกา, ทิม เวลช์ Southeast Asia Overseas Marketing Representative Alaska Seafood Marketing Institute, ภริตา วิริยะรังษฤษฎ์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Gourmet & Cuisine, ชวัญแก้ว สิริจินดา ผอ.กลุ่มงานการส่งเสริมธุรกิจ ฝ่ายการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา, รัส โนซ์ลี ที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรสำนักงานทูตเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา สถานทูตอเมริกา, เชฟปอนด์-สทนต์ ตันตราพิมพ์ เจ้าของร้าน I am Curry ร่วมพิธีเปิดงาน

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: อาทิตยส์สร้างสรรค์/-
วันที่: อาทิตย 1 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 43 **ฉบับที่:** 15575
Col.Inch: 115.70 **Ad Value:** 127,270
คอลัมน์: จับข่าวเอามาย่า

หน้า: 17(บน)
PRValue (x3): 381,810 **ศิลปิน:** ชาว-ดำ

จับข่าว เอามาย่า

ชวงเดือนที่ผ่านมา จังหวัดตรังประสบภัยธรรมชาติ ทั้งพายุดีเปรสชัน พายุโซนร้อน และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุม ทะเลอันดามันและพื้นที่ภาคใต้ ทำให้มีฝนตก เกิดน้ำท่วม น้ำไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ 9 อำเภอ 2,632 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิตด้วย 1 คน



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย และมอบเงินสงเคราะห์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต ที่หอประชุม โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมืองตรัง ในโอกาสนี้ องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ประชาชน และพระราชทานกระแสรองขอบใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัด มูลนิธิ ภาคเอกชน หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

บัณฑิต สุวรรณรัตน์ ประธานโครงการกิจกรรมร่วมค้า อาร์เอสพี กรุ๊ป ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) ทำพิธีบวงสรวงในการเปิดงาน “การรื้อถอนโรงงานพลังงานความร้อนร่วมขนาด 1,232 เมกะวัตต์



ระยอง” ด.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง มี พล.ต.ท.วีระ จีระวีระ พชช.ภ.2 บริษัทที่ปรึกษาฯ ร่วมในเครือข่ายกิจการร่วมค้าอาร์เอสพีกรุ๊ป และผู้ระดมการรื้อถอนเครื่องจักรโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมระยอง ซึ่งมี 6 บริษัท ร่วมดำเนินการ ทั้งการรื้อถอนและการขนย้ายจะเน้นเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำประกันบุคคลที่ 3 ให้ผู้ร่วมดำเนินการเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาท ขั้นตอนการรื้อถอน จะวางแผนนำส่วนที่นำกลับไปใช้ได้ อีกส่วนนำกลับไปรีไซเคิล มีระยะเวลาการรื้อถอน 500 กว่าวัน โดยพื้นที่การรื้อถอนโรงไฟฟ้าดังกล่าวประมาณ 621 ไร่ เพื่อจะจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง คาดว่าใช้เวลาพัฒนาพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค เปิดให้บริการได้ภายใน 2 ปี

หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน **ประภัตร โพธสุธน** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบพื้นที่ จ.ขอนแก่น และร้อยเอ็ด ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับ 6 อาชีพที่ส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร โดยตั้งเป้าส่งเสริมเกษตรกร 10% หรือประมาณ 25,000 ครัวเรือน เน้นพื้นที่ลำบาก เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน มีรายได้ในระยะสั้น เพื่อลดรายจ่าย



มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: อาทิตยส์สร้างสรรค์/-
วันที่: อาทิตยส์ 1 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 43 **ฉบับที่:** 15575
Col.Inch: 115.70 **Ad Value:** 127,270
คอลัมน์: จับข่าวเอามาอย่า

หน้า: 17(บน)
PRValue (x3): 381,810 **คลิป:** ชาว-ดำ

ล่าสุด **รมช.ประภัตร** ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ โดยเข้าประชุมร่วมกับ **สมศักดิ์ จังตระกุล** พ่อเมืองขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าโครงการมีความคืบหน้าเป็นที่พอใจ มีประชาชนสนใจยื่นใบสมัครร่วมโครงการไม่น้อย จึงเตรียมเสนอที่ประชุม ครม.สนับสนุนอาชีพเพิ่มเติมอีก โดยหวังให้ขอนแก่นเป็นพื้นที่นำร่องโครงการต่างๆ ด้านการเกษตร เป็นต้นแบบของประเทศ

ชาวบ้านตำบลบางจ๊ก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ร่วมกับเทศบาลตำบลบางจ๊ก โดย **ชวลิต วิเศษสิทธิกุล** นายกเทศมนตรีตำบลบางจ๊ก จัดกิจกรรมรำลึกถึงวีรกรรม **“ขุนรองปลัดชู”** นายกองอาทมาต ที่รวบรวมนักรบชาวบ้านสู้ร้อยคน รับอาสาปกป้องผืนแผ่นดินไทยต่อสู้กับกองทัพพม่า 8,000 คนที่หาดหัวขาว (ปัจจุบันอยู่ในเขต ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์) จนพลีชีพเพื่อชาติทั้งหมด 400 คน ที่กล้าหาญ เสียสละ หวงแหนแผ่นดิน กิจกรมจัดที่อนุสาวรีย์ขุนรองปลัดชู วัดสี่ร้อย ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ

“ขุนรองปลัดชู” ถือเป็นวีรชนคนสำคัญของชาวอ่างทอง แม้เป็นวีรชนที่ถูกลืมจากประวัติศาสตร์ไทย แต่ชาวอ่างทองได้เล่าขานเรื่องราวกันมาถึงคน



รุ่นปัจจุบัน ถึงวีรกรรมของกองอาทมาตของขุนรองปลัดชู ที่ปะทะกับกองทัพพม่าซึ่งมีกำลังราว 8,000 คน ด้วยจำนวนน้อยกว่าและไม่ได้รับกำลังเสริม จึงอยู่ในสภาพเสียเปรียบ และถูกฝ่ายตรงข้ามไล่ต้อนลงทะเลจนเสียชีวิต กระทั่งปี 2550 เทศบาลตำบลบางจ๊กร่วมกับประชาชนสร้างอนุสาวรีย์ขุนรองปลัดชู ขึ้นจัดพิธีบวงสรวงขุนรองปลัดชูพร้อมกองอาทมาตทั้ง 400 คน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี เพื่อให้เยาวชน อนุชน และประชาชนรำลึกถึงความเสียสละที่ช่วยกันปกป้องผืนแผ่นดินไทย

เนื่องในโอกาสวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความกตัญญูตเวทีแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย **นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์** นายแพทย์ สสจ.



นครราชสีมา เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยแห่งราชวงศ์จักรี ที่สำนักงาน สสจ.นครราชสีมา

นอกจากนี้ ยังจัดนิทรรศการการแพทย์แผนไทยสมุนไพร เพื่อส่งเสริมสุขภาพในฤดูหนาว สมุนไพรป้องกันโรคภัยจากน้ำท่วม สมุนไพรธาตุเจ้าเรือนสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะช่วงนี้โคราชประสบอุทกภัย จึงเน้นให้ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร 3 อย่าง คือ หอมแดง ชিং และตะไคร้ โดยโทรไปปรึกษาขอความรู้จากแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือ โทรสอบถาม ที่ โทร 0-4446-5010-4 ต่อ 424 ในเวลาราชการ

พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง เลขานุการประธานตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน สโมสรไลออนส์หัวหิน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว



หัวหิน-ชะอำ และกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในจังหวัด จัดงานวิ่ง “Hua Hin Night Run Super Fun on the Beach 2020” ในวันที่ 28 พฤศจิกายน เพื่อหารายได้เป็นกองทุนสวัสดิการสำหรับโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว ช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ในงานยังมีมินิคอนเสิร์ตโดยศิลปินแกรมมี่ ด้านหน้าศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ ออกบูธอาหาร-เครื่องดื่ม และบอลลูนโชว์พร้อมแสงสีเสียง คาดว่ามีผู้สนใจร่วมวิ่งไม่ต่ำกว่า 3,000 คน

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: อาทิตยส์ุขสรรค์/-

วันที่: อาทิตย 1 พฤศจิกายน 2563

ปีที่: 43 ฉบับที่: 15575

Col.Inch: 115.70 Ad Value: 127,270

คอลัมน์: จับข่าวเอามาอย่า

หน้า: 17(บน)

PRValue (x3): 381,810

คลิป: ชาว-ดำ

งานวิ่งมีจุดเริ่มต้นที่อุทยานราชภักดิ์ ถึงหาดสวนสนประดิพัทธ์ ระยะทาง 5 และ 10 กิโลเมตร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ Page facebook : Hua hin night run super fun on the beach

ช่วงปลายฝนต้นหนาว แม่หลายจังหวัดเริ่มมีฝน และสภาพอากาศเย็นลงอย่างต่อเนื่อง แต่พื้นที่ภาคใต้ยังถือเป็นฤดูฝน โดยเฉพาะจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่พฤศจิกายนยาวไปถึงต้นปีหน้า ด้วยความห่วงใยชาว



ชุมชนบ้านนาล้อม หมู่ที่ 11 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง พื้นที่ใกล้ทางน้ำไหล เพื่อเก็บบรรทัด พล.ต.กฤษณ์ จันทรมิสม ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นำกำลังพร้อมเครื่องมือร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตะโหมด ลงพื้นที่กำจัดวัชพืช ขุดเปิดทางระบายน้ำห้วยแม่เอ หมู่ 11 ต.ตะโหมด เพื่อเตรียมป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน และบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวชุมชนบ้านนาล้อม และพื้นที่ใกล้เคียง

พิมพ์ออร์

สำรองตลาดกาแฟไทย “ไปต่อ” หรือ “พักก่อน”



ร้านกาแฟในเมืองไทยเบ่งบานเกิดขึ้นทั่วทุกมุมเมืองตลอดหลายปีที่ผ่านมา การเปิดคาเฟ่เล็กๆ กลายเป็นธุรกิจในพื้นที่ของใครหลายคน ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคนอกจากดื่มกาแฟสำเร็จรูปที่คุ้นเคยดี ผู้คนนิยมหันมาลิ้มรสกาแฟสด เริ่มชิมกาแฟรูปแบบที่แตกต่างไม่ว่าเป็น กาแฟดริป, กาแฟโคลด์บริว หรือ กาแฟสกัดเย็น ฯลฯ สนุกเพลิดเพลินไปกับรสและกลิ่นหอมกรุ่นของเมล็ดกาแฟสายพันธุ์ต่างๆ จากหลายแหล่งที่มา

ทั้งนี้ ภาพรวมของตลาดกาแฟโลกยังมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่อง มูลค่าตลาดอุตสาหกรรมกาแฟไทยสูงกว่า 30,000 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขการบริโภคกาแฟปี 2563 สะท้อนให้เห็นอัตราการบริโภคกาแฟสดของคนไทยที่ยังต่ำเมื่อเทียบกับทั่วโลก คนไทยมีอัตราการบริโภคโดยเฉลี่ยประมาณ 1.2 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือประมาณ 300 แก้วต่อคนต่อปี

ขณะที่คนญี่ปุ่นอัตราการบริโภคอยู่ที่ประมาณ 3 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือประมาณ 400 แก้วต่อคนต่อปี หรือคนในยุโรปอัตราการบริโภคเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4-5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือบริโภคประมาณ 600 แก้วต่อคนต่อปี ซึ่งตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่าตลาดกาแฟโดยเฉพาะกาแฟสดมีโอกาสดีที่จะเติบโตได้อีก โดยคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมกาแฟไทยมีศักยภาพเติบโตได้ถึงปีละ 10%

บทวิเคราะห์ธุรกิจ เรื่องธุรกิจผลิตกาแฟ ประจำเดือน มกราคม

2562 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า แนวโน้มของธุรกิจผลิตกาแฟยังคงมีโอกาสมากมายตัวได้อีกมากจากความต้องการใช้กาแฟของโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หากผู้ผลิตสามารถพัฒนาคุณภาพของผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ จะช่วยให้ขยายฐานลูกค้าใหม่ที่ชื่นชอบรสชาติที่มีเอกลักษณ์ของกาแฟไทย

นอกจากนี้ ภาครัฐและเอกชนต้องสร้างความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทย ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมผลักดันขึ้นเป็นพืชเศรษฐกิจ ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับกาแฟได้ไม่ยาก

ด้วยปัจจัยเหล่านี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำคลอดยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560-2564 ตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำในด้านการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพของภูมิภาคอาเซียน ผลักดันให้กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่สร้างรายได้มั่นคง ให้แก่เกษตรกรและผู้ดำเนินธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมกาแฟของไทย

ด้วยศักยภาพของประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มอาเซียนเพียงไม่กี่กลุ่มประเทศที่อยู่เขตพื้นที่เหมาะสมแก่การปลูกกาแฟ หรือ ที่เรียกว่าเขต Bean Belt โดยรายงานขององค์การอาหารและเกษตรกรรมของสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอฟโอ) ระบุว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผลผลิตเมล็ดกาแฟในสัดส่วน

1 ใน 4 ของผลผลิตเมล็ดกาแฟทั่วโลก มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า ใกล้เคียงกับกาแฟจากทวีปแอฟริกา

สำหรับปริมาณการผลิตกาแฟในตลาดโลก แบ่งสัดส่วน 2 สายพันธุ์ คือ อาราบิก้า 60% และโรบัสต้า 40% กลุ่มประเทศผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ของโลก 50% ยังคงอยู่ในแถบอเมริกาใต้ อันดับหนึ่งคือบราซิล ส่วนประเทศแถบเอเชีย มีปริมาณการผลิตประมาณ 30% ทั้งนี้ ประเทศเวียดนามเป็นแหล่งผลิตกาแฟพันธุ์โรบัสต้า อันดับ 1 ของโลก และเป็นผู้ผลิตกาแฟสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศบราซิล และมีผู้ผลิตกาแฟสำคัญอย่างอินโดนีเซีย ลาว ไทย และ พม่า ซึ่งมีแนวโน้มสร้างผลผลิตมากขึ้น

ดังนั้น หากมีการพัฒนาตั้งแต่กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำคือ ผลิตสายพันธุ์กาแฟ ปลูกและเก็บเกี่ยวจนเป็นสารเมล็ดกาแฟจนไปถึงปลายน้ำคือผลิตภัณฑ์กาแฟสำหรับดื่ม จะเป็นการผลักดันให้ประเทศในกลุ่มอาเซียน หนึ่งในนั้นคือประเทศไทยจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ผงาดขึ้นเป็นแหล่งผลิตกาแฟชั้นนำของโลก

กระทรวงเกษตรฯ มุ่งหวังที่จะสร้างให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้ากาแฟในอาเซียน เพิ่มผลผลิตกาแฟในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สร้างและพัฒนาเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ รวมถึงการยกระดับคุณภาพและภาพลักษณ์ของกาแฟไทยสู่มาตรฐานสากล

ตั้งเป้าหมายอุตสาหกรรมกาแฟในปี 2564 ประกอบด้วย 4 ประการ 1. รักษาผลผลิตกาแฟภายใต้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 30,000 ตันต่อปี 2. เพิ่มผลผลิตให้มากกว่า 250 กิโลกรัมต่อไร่ ในสวนเดี่ยวและมากกว่า 150 กิโลกรัมต่อไร่ ในสวนผสมผสาน 3. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ และ 4. เพิ่มมูลค่าการค้ากาแฟอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม นอกจากการเติบโตของธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทยแล้ว ตลาดการผลิตเมล็ดกาแฟในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ข้อมูลในปี 2561 ตลาดเมล็ดกาแฟของไทยมีการขยายตัว 1.06 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมียอดการส่งออกสูงถึง 64 เปอร์เซ็นต์ ขณะนั้นไทยเป็นผู้ส่งออกในลำดับที่ 6 ของโลก

สำหรับประเทศที่มีความต้องการกาแฟมากที่สุด ได้แก่ สหภาพยุโรป บราซิล และญี่ปุ่น ขณะเดียวกัน ปี 2561 ประเทศไทยมีความต้องการใช้เมล็ดกาแฟอยู่ที่ 95,000 ตันต่อปี แต่สามารถผลิตกาแฟได้เพียง 23,617 ตัน ซึ่งทำให้ต้องนำเข้าเมล็ดกาแฟมากถึง 68,616 ตัน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

อย่างไรก็ดี ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังจากประชุมทางไกลกับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมกาแฟ เพื่อติดตามสถานการณ์การค้ากาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟของไทย พบว่าในช่วงวิกฤตนี้ทำให้ยอดจำหน่ายกาแฟสำเร็จรูปของไทยขยายตัว รวมทั้งยอดส่งออกยังเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากไทยมีศักยภาพด้านการผลิตเมื่อเทียบกับหลายประเทศที่มีการผลิตลดลง จึงเป็นโอกาสทองในการส่งออกกาแฟสำเร็จรูปของไทย

อีกทั้ง มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ในเมืองไทย แม้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในธุรกิจกาแฟรายได้ลดลง แต่เป็นโอกาสของตลาดออนไลน์และแบบดีลิเวอรี่ ผู้ประกอบการโรงคั่วกาแฟและผู้ผลิตกาแฟสำเร็จรูปเปิดเผยข้อมูลว่าสินค้ากาแฟสำเร็จรูป (3 in 1) กาแฟคั่วบด กาแฟแคปซูล และอุปกรณ์ชงกาแฟ มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นในทางออนไลน์

นางอรมน หริพิทย์วีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ยอดจำหน่ายกาแฟสำเร็จรูปของไทยขยายตัว รวมทั้งยอดส่งออกยังเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากไทยมีศักยภาพด้านการผลิต เมื่อเทียบกับหลายประเทศ

ที่มีการผลิตลดลง จึงถือเป็นโอกาสทองในการส่งออกกาแฟสำเร็จรูปของไทย

"ในยุคการแข่งขันกาแฟไทยในยุคการค้าเสรี หากไทยสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานของกาแฟได้อย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การเก็บ การคั่ว และการแปรรูป จะทำให้กาแฟไทยมีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคได้"

ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกกาแฟสำเร็จรูปอันดับที่ 11 ของโลก ข้อมูลระบุว่า ปี 2562 ไทยส่งออกปริมาณ 24,812 ตัน คิดเป็นมูลค่า 92.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ สเปน ลาว ร้อยละ 26 เมียนมา ร้อยละ 24 และกัมพูชา ร้อยละ 20 ซึ่งไทยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการส่งออกกาแฟสำเร็จรูป ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่ร้อยละ 0 รวมถึงนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบจากแหล่งนำเข้าสำคัญ อาทิ เวียดนาม สเปน ลาว และอินโดนีเซีย ที่อัตราภาษีร้อยละ 5 ซึ่งทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้

สำหรับไตรมาสแรกของปี 2563 (ม.ค.-มี.ค.) ไทยส่งออกกาแฟสำเร็จรูปปริมาณ 6,606 ตัน เป็นมูลค่า 25.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 14.69 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยไทยยังส่งออกไปตลาดรอง เช่น ยองกง และสหรัฐฯ ถึงร้อยละ 28 และ 88 ตามลำดับ เป็นต้น

นอกจากการสนับสนุนของภาครัฐข้างต้น ทางด้านภาคเอกชนเดินทางจัดกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกาแฟไทยอย่างต่อเนื่องโดยสมาคมกาแฟพิเศษไทย (Specialty Coffee Association of Thailand หรือ Scath) ร่วมกับ The Cloud จัดงาน "Thailand Coffee Fest 2020" มหกรรมกาแฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงต้นเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมและผลักดันธุรกิจกาแฟไทย ให้เกิดการเติบโตของตลาดกาแฟ ทั้งในประเทศไทยและสากล รวมถึงให้การสนับสนุนผู้อยู่ในทุกๆ ธุรกิจกาแฟตั้งแต่ เกษตรกรผู้ปลูก ผู้แปรรูป โรงคั่วกาแฟ บาร์ิสต้า จวบจนผู้บริโภค เพื่อการพัฒนาวงการกาแฟไทยให้เติบโตไปอย่างยั่งยืน

ขณะที่แนวโน้มของตลาดกาแฟโลกเติบโตต่อเนื่อง กาแฟออร์แกนิกเป็นหนึ่งในแนวทางการยกระดับภาพลักษณ์เพิ่มมูลค่าของกาแฟไทยที่กำลังได้รับความสนใจ เพราะตอบโจทย์ด้านยั่งยืนทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกโดยใช้ธาตุอาหารจากธรรมชาติปลอดสารเคมี

โดยเมล็ดกาแฟออร์แกนิกที่ได้จากธรรมชาติ 100% จะให้รสชาติของสายพันธุ์กาแฟแท้เป็นเอกลักษณ์ สนนราคาสูงกว่าเมล็ดกาแฟทั่วไปหลายเท่าตัว สอดรับทิศทางของการพัฒนาเมล็ดกาแฟในรูปแบบ Specialty Coffee หรือการคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพก่อนนำไปผ่านกระบวนการแปรรูป สร้างกาแฟที่มีรสชาติเฉพาะตัวซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของคอกาแฟในยุคปัจจุบัน

เช่น จ.ชุมพร แหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้าที่มากที่สุดในประเทศไทย พื้นที่เพาะปลูกถึง 178,283 ไร่ ผลผลิตรวม 24,424 ตันต่อปี สร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นเงิน 1,500 ล้านบาทต่อปี แม้กาแฟส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบกาแฟสำเร็จรูป 3 in 1 แบรินด์ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในชุมพร เริ่มต้นทำสวนกาแฟแบบออร์แกนิกสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเมล็ดกาแฟ เพิ่มเอกลักษณ์ทางด้านรสชาติ ยกระดับคุณภาพเมล็ดกาแฟโรบัสต้า

กล่าวโดยสรุปอุตสาหกรรมกาแฟมีแนวโน้มเติบโต แต่ไม่ได้การันตีว่าธุรกิจร้านกาแฟ หรือคาเฟ่ ที่มีอยู่มากมายในเมืองไทยจะไปรอดทุกร้าน มีบทเรียนฝันสลายปิดกิจการกันมาแล้วนับถือนัก

ภาพประกอบจาก FACEBOOK : ThailandCoffeeFest

ฝนถล่มภาคใต้-ตอ. เตือน 'น้ำป่า' 4จังหวัดท่วมวิกฤติ

ปภ.ช่วยเหลือน้ำท่วม
'ผู้ประสบภัย'
อุตุฯเตือนใต้-ตะวันออกฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่า ◆ **อ่านต่อหน้า 9**

ฝนถล่ม □ ต่อจากหน้า 1

ไหลหลาก ปภ.เผยยังมีสถานการณ์น้ำท่วมขังใน 4 จังหวัด นครราชสีมา-ปราจีนบุรี-สุราษฎร์ธานี-สุพรรณบุรี ด้านกรมชลฯ เผยภารกิจ 120 ชั่วโมงระดมผู้เชี่ยวชาญอุดรูรั่วเขื่อนห้วยยาง จ.สระแก้ว สำเร็จแล้ว ยันมั่นคงปลอดภัยแน่นอน

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.-30 ต.ค. มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลากดินสไลด์ และวาตภัย 34 จังหวัด รวม 152 อำเภอ 545 ตำบล 2,325 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 88,967 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 3 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 28 จังหวัด ยังคงมีน้ำท่วมขัง 4 จังหวัดประกอบด้วย จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.สุพรรณบุรี

ด้านนายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า หลังจากได้รับรายงานว่าตรวจพบรอยรั่วบริเวณใต้ฐานเขื่อนห้วยยาง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เมื่อกลางดึกของวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้สั่งการด่วนให้ผู้เชี่ยวชาญทุกด้านทุกสาขา เข้าพื้นที่พร้อมสิ่งระดมเครื่องจักร เครื่องมือเติมพิกัด เพื่อตรวจหารูรั่วให้เจอโดยเร็วที่สุด จนกระทั่งคืนวันที่ 26 ต.ค.จึงตรวจพบและได้อุดรูรั่วได้สำเร็จ และยังคงเดินน้ำสแกนหาจุดอื่น ๆ เพื่อป้องกันการรั่วซึม รวมระยะเวลากว่า 120 ชั่วโมง จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเขื่อนห้วยยางมีความมั่นคงแข็งแรงแน่นอน

ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าว่าหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังแรง ส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลาง โดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้



ชีจุดเปลี่ยนเกษตรไทยยุคใหม่สู่อนาคต สร้าง ‘นวัตกรรม’ ตอบโจทย์ความสำเร็จ

ในยุคที่อุตสาหกรรมอาหารเริ่มมีความหลากหลาย ผู้ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกร หรือผู้ผลิตอาหารในระดับขั้นต้น เริ่มก้าวไปสู่การใช้นวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาการผลิตอาหารมากขึ้น ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคให้มากที่สุด แต่ทว่าเกษตรกรหลายรายอาจเข้าไม่ถึงนวัตกรรมดังกล่าว เพราะยังอยู่ในกระบวนการผลิตแบบเดิม ทำให้การผลิตยังคงมีต้นทุนสูง สวนทางกับรายได้ที่น้อยลง ฉะนั้นการใช้สื่อในปัจจุบันถือว่าเป็นอีกทางเลือกให้รับรู้ถึงแนวคิดใหม่ ๆ ได้

ในงานสัมมนาประจำปี 2563

นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 33 ปี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ในหัวข้อ “**นวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรไทยยุค 5G**” Innovation for new normal ในหลาย



เรื่องโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้
อย่างมากมาย

“**อลงกรณ์ พลบุตร**” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยสามารถปลูกหรือผลิตพืชผลทางการเกษตรได้

ทั่วทุกภาคของประเทศ นอกจากผลิตเพื่อบริโภคในประเทศแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมการส่งออกสินค้าเกษตรระดับโลก สร้างงานสร้างเงินให้กับเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ข้าว ยางพารา ที่ยังเป็นปัญหาคือการพัฒนาด้าน

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค
วันที่: จันทร์ 2 - พุธ 4 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 43 ฉบับที่: 5302
Col.Inch: 105.30 Ad Value: 142,155
หัวข้อข่าว: ชีจุดเปลี่ยนเกษตรไทยยุคใหม่สู่นาอนาคต

หน้า: 18(ซ้าย)
PRValue (x3): 426,465

คลิป: สีสี่

นวัตกรรมและการตลาด พี่บางชนิดยังคงจำเป็นต้องอาศัยการแปรรูปเพื่อช่วยเพิ่มให้ผลผลิตมีมูลค่าสูงขึ้น “ประเทศไทยเป็นแชมป์การส่งออกสินค้าเกษตรติดระดับโลก แต่ถูกจัดว่าเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เราติดหล่มอยู่ตรงนี้อย่างยาวนาน เพราะขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้นโมเดลเศรษฐกิจเดิมที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวใช้ไม่ได้แล้ว รวมถึงไม่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งที่มีต้นทุนต่ำกว่าได้ จำต้องออกแบบโมเดลใหม่ 1.bio economy เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจเกษตร 2.creative economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3.social economy เศรษฐกิจเพื่อสังคม และ 4.digital economy เศรษฐกิจดิจิทัล และเราไม่สามารถพึ่งทุนนิยมที่ผูกขาดได้อีกต่อไป เราต้องร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ และเกษตรกรที่จะต้องดูต้นน้ำยังปลายน้ำ”

ปรับปรุงพันธุ์-คุณภาพปลูก

“สุภัทร เมธียานนท์” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักวิจัยและพัฒนา บริษัท เจียไต่ จำกัด กล่าวว่า จากประสบการณ์ของเจียไต่ ซึ่งเป็นองค์กรค้าขายต้องก้าวผ่านคำว่าค้าขายก่อนจึงเกิดนวัตกรรมพัฒนาโดยสนใจปรับปรุงพันธุ์ผักเป็นหลัก เพราะภาครัฐให้ความสนใจพืชประเภทข้าว มันสำปะหลัง อ้อย อยู่แล้วสำหรับเจียไต่มีเงื่อนไขการปรับปรุงพันธุ์ศาสตร์ที่จะต้องทนทานแข็งแรงต้องก้าวข้ามสภาพอากาศ อยู่ได้ตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

“สิ่งที่เราให้ความสนใจตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันคือ พืชตระกูลแตง และพริกมะเขือเทศ ซึ่งทั้งสองเป็นพืชที่ปลูกมาอย่างช้านานและใช้ในครัวเรือนสูง เราปรับปรุงพันธุ์ด้วยการสร้างโมเดลให้เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาด ตั้งเป้าหมายไว้คือ ต้องตอบโจทย์ 3 ส่วนคือ เกษตรกร ลูกค้า-ตลาด และผู้บริโภค เกษตรกรต้องชอบผลิตผลที่ปลูกได้ ลูกค้าตามท้องตลาดต้องอยากซื้อขาย



อลงกรณ์ พลบุตร

สุดท้ายคือต้องถูกใจผู้บริโภค”

ด้าน “เกรียงไกร โมลาลิยานนท์” นักวิจัยห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและชีวเคมีด้านพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ BIOTEC กล่าวว่า plant factory หรือการปลูกพืชในตึกก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางรอดของเกษตรกร เป็นการปลูกพืชในสภาพควบคุมหรือปลูกในห้องในตึก ต้องเข้าใจการเติบโตของพืชนั้น ๆ เพื่อนำมาปลูกและทำให้เจริญเติบโตได้ดี รวดเร็ว โดยมีการควบคุมในระบบปิด สามารถสร้างเทคนิคปลูกพืชได้ทุกชนิด แต่กว่า 95% ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นผักกินใบ

ข้อดีของ plant factory คือสามารถควบคุมพืชที่ปลูกได้ ไม่มีแมลง มีความสะอาดสูง ข้อเสียคือ เรื่องต้นทุนสูง ไม่คุ้มทุน เพราะไม่ได้เกิดด้วยกระบวนการธรรมชาติ ปัจจุบันยังคงเป็นยุคเริ่มแรกที่ยังคงใช้พันธุ์พืชปกติในการปลูกอยู่

ความสำเร็จจากนวัตกรรม

“อรุณฯ ทัพพสารดำรง” รองกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร ศูนย์วิจัย-พัฒนา ซีพีเอฟ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด กล่าวว่า ในซีพีเอฟมีนักวิทยาศาสตร์ทำงานอยู่ 100 กว่าคน เพื่อพัฒนาอาหารให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้การตัดสินใจของผู้บริโภคจากการทดลองเป็นหลักไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้องอัปเดตตลอดเวลา

เวลา สินค้าบางอย่างขายได้ และอาจขายยังถูกใจผู้บริโภค แต่บางอย่างเมื่อเวลาผ่านไปก็ต้องคิดค้นสูตรใหม่ นอกจากนี้แพ็คเกจบรรจุอาหารก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่ง อาหารบางตัวต้องมีบรรจุภัณฑ์เฉพาะ หรือวัตถุดิบเฉพาะ รวมถึงคุณภาพซึ่งต้องคงที่ตลอด ก็ต้องอาศัยนวัตกรรมเข้ามาช่วย เช่น ออกซิเจน ระดับความชื้น จะไม่ใช่คนตัดสินใจ ใช้การตัดสินใจของเครื่องจักรทำงานแทนเพื่อให้ได้คุณภาพสม่ำเสมอ ให้สามารถเก็บได้นานขึ้น ขายได้ไกลขึ้น

“วุฒิชัย ชะนะมา” เจ้าของผลิตภัณฑ์ “บานาน่าโซไซตี้” จากพิษณุโลกกล่าวว่า บานาน่าโซไซตี้แบรนด์กล้วยตากก็เริ่มจากอุตสาหกรรมใต้ถุนบ้าน ใช้การผลิตจากความรู้ในท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นกระทั่งได้เริ่มศึกษาการใช้นวัตกรรมเพื่อการผลิตอาหารอย่างจริงจังจากกล้วยตากธรรมดาสู่การเป็นกล้วยตากอินเตอร์ จากราคา 4 กล่อง 100 บาท เป็น 100 บาท/กล่อง โดยใช้พาราโบลาโดมที่ถูกพัฒนามาใช้ในการทำกล้วยตากแห่งแรกของประเทศไทย

“นวัตกรรมการผลิตนี้มีส่วนสำคัญมากในชีวิตผม พอมีพาราโบลาโดมเข้ามาในชีวิต ทำให้การค้าขายและธุรกิจของผมเปลี่ยนไป มีความสำคัญทุกด้าน และผมอยากกับชุมชนทุกอย่างจึงเชื่อมโยงไปถึงชุมชนหมด จากอุตสาหกรรมใต้ถุนบ้านมาเป็นวิสาหกิจชุมชน มาเป็นบริษัทจนถึงส่งออกไปไชนายูโรป”

“วีรพงศ์ สุโอสถ” เจ้าของฟาร์มลุงแดง ฟาร์มเมล่อน&ผักสลัด จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในเชิงเกษตรกรมีปัญหาหลักที่น่าจะเจอกันแทบทุกคนคือราคาผลผลิตต่ำ ก่อนฟาร์มลุงแดงจะมาทำเมล่อนก็ปลูกฝรั่งมาก่อน พอมีปัญหาเรื่องราคาจึงเริ่มศึกษาพืชชนิดอื่น และเห็นว่าเมล่อนทำยากเกษตรกรปลูกน้อย ใช้แรงงานน้อย คู่แข่งก็น่าจะน้อยด้วย ลองปลูกอยู่นานนับปี ร่วมกับการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จ เช่น

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 2 - พุธ 4 พฤศจิกายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5302

หน้า: 18(ซ้าย)

Col.Inch: 105.30 Ad Value: 142,155

PRValue (x3): 426,465

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชี้จุดเปลี่ยนเกษตรไทยยุคใหม่สู่อนาคต

เก็บข้อมูลดินและสภาพอากาศด้วย
เครื่องมือตรวจวัดอัตโนมัติ สามารถ
แจ้งผลผ่านมือถือได้ ตั้งเวลารดน้ำ
โดยไม่ต้องใช้คน เป็นต้น

ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนอาชีพเกษตรกรที่แสดง
ให้เห็นว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่าง ๆ สามารถผลักดันอาชีพ
เกษตรกรในประเทศไทยนำไปสู่
การปฏิบัติจริง พร้อมก้าวไปสู่การ
แข่งขันในตลาดโลก

เร่งจ่ายเยียวยาชาวสวนลำไย 2 แสนครัวเรือนทยอยโอนเงิน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ฤดูกาลผลิตปี 2563 เพื่อช่วยเหลือชาวสวนลำไยที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านการผลิตและการตลาด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารการผลไม้ ที่มีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยมีเป้าหมายเยียวยาชาวสวนลำไยที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร 200,000 ครัวเรือน อัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ หรือคิดเป็นวงเงินเยียวยาไม่เกินรายละ 50,000 บาท

มีเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด และกรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เป็นจำนวน 202,013 ราย คิดเป็นพื้นที่รวม 1,429,021 ไร่ ใน 56 จังหวัด ครอบคลุมชาวสวนลำไยในภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยรายชื่อทั้งหมดส่งให้ ธ.ก.ส. แล้ว และธ.ก.ส.จะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรชาวสวนลำไย 200,000 ราย ทันทีที่ธ.ก.ส. ตรวจสอบบัญชีธนาคาร



ของเกษตรกรแล้วเสร็จภายในปลายสัปดาห์นี้

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า รมว.เกษตรฯมอบนโยบายให้ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและดูแลชาวสวนลำไยอย่างทั่วถึง อย่าให้ตกหล่นเพราะชาวสวนลำไยฤดูกาลผลิตปี 2563 เดือดร้อนอย่างมาก จากผลกระทบด้านการผลิตและผลผลิตเพราะสภาพอากาศที่ร้อนแล้ง รวมทั้งเกิดการระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดปัญหาด้านตลาดและราคา

สำหรับเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ได้รับความเดือดร้อนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องที่เกินจากกรอบขอมติคณะรัฐมนตรีจำนวน 2,013 รายนั้น คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้

(Fruit Board) ที่มี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน จะจัดประชุมเพื่อมีมติเสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มจำนวนเกษตรกรให้ครบถ้วน ทั้งนี้ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาโครงการเยียวยาที่ ธ.ก.ส.จะต้องโอนเงินช่วยเหลือไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคมของปีนี้

นอกจากนี้ จะมี

การจัดตั้งสถาบันลำไยภายใต้ศูนย์แห่งความเป็นเลิศผลไม้เมืองร้อนของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ภายในเดือนหน้า โดยจะทำหน้าที่ในการวิจัยพัฒนา ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งในปี 2562 มีมูลค่าการส่งออกลำไยสด 583,297 ตัน คิดเป็น 20,812 ล้านบาท การส่งออกลำไยอบแห้ง 164,575 ตัน คิดเป็นมูลค่า 8,780 ล้านบาท ประเทศคู่ค้าสำคัญได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ฯลฯ โดยมีเกษตรกร 2 แสนครัวเรือนพื้นที่การผลิตกว่า 1.4 ล้านไร่ ครอบคลุม 56 จังหวัด

